

CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Phát biểu tại các hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn

Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm; đồng thời, mong các đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh

nhệm, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh. Đối với các đồng chí được luân chuyển về các địa phương, cần nhanh chóng tiếp cận công việc, thực tiễn địa phương, sâu sát cơ sở; đoàn kết cùng tập thể cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ

đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cấp ủy, chính quyền hai huyện Quỳnh Phụ, Kiến Xương và thành phố Thái Bình tạo điều kiện giúp đỡ để các đồng chí mới được luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt những kết quả đã đạt được, tiếp tục chủ động, sáng tạo

trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại diện các đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm hứa tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 17/8, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh giải quyết đề nghị phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn thành phố Thái Bình của một số doanh nghiệp và giải quyết vướng mắc khi thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất. Dự họp có đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình của Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Phú Quang; đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình của Công ty TNHH Xăng dầu Sông Văn; đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư tổ hợp khu trung tâm thương mại và công trình nhà phố shop house tại phố Lý Bôn, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình của Tập đoàn Vingroup.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép thực hiện dự

án đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình của Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Phú Quang, giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu để triển khai thực hiện. Đối với dự án đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình của Công ty TNHH Xăng dầu Sông Văn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương tiếp tục nghiên cứu và đề xuất vào thời điểm thích hợp. Về đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sợi, dệt vải tại Km2, đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Minh Long, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với chủ trương cho phép mở rộng diện tích đất thực hiện dự án phần đất xen kẹt, chéo méo giáp với đất hiện có để xây dựng kho, trồng cây xanh..., tuy nhiên cần phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Đối với đề xuất của Tập đoàn Vingroup, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời yêu cầu các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cũng báo cáo việc tham mưu giải quyết vướng mắc khi thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là ở tỉnh Hải Dương - địa phương giáp với hai huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà, tại cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo các đội tuần tra trên địa bàn kiểm soát tất cả các trường hợp có liên quan đến các vùng, địa phương có dịch; hai huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà thực hiện việc lập các chốt kiểm soát chặt chẽ người ra, vào từ tỉnh Hải Dương.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ý kiến kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố rà soát, có văn bản đôn đốc các đơn vị hết hạn sử dụng đất hoàn thiện thủ tục gia hạn sử dụng đất. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có một số vướng mắc về các quy định của pháp luật cũng như chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến việc gia hạn sử dụng đất. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định về những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất cho doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 66-KL/TU, ngày 22/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

* Chiều ngày 17/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo kiện toàn cơ cấu tổ chức

bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Thái Bình. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Trường CĐSP Thái Bình báo cáo tóm tắt đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ Trường CĐSP Thái Bình. Trường CĐSP Thái Bình được thành lập năm 1959, hiện có 8 phòng chức năng, 7 khoa, 2 bộ môn, 2 đơn vị trực thuộc; đội ngũ gồm 235 cán bộ, giảng viên, người lao động. Những năm gần đây, Trường gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh. Đặc biệt, theo Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, Trường CĐSP Thái Bình chỉ được tuyển sinh 1/15 mã ngành đào tạo. Thực tế này đòi hỏi Trường phải kiến nghị xây dựng phương án sau sắp xếp có 14 khoa, phòng, đơn vị trực thuộc, giảm 5 đầu mối so với trước.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Trường CĐSP Thái Bình; trong đó, một số đại

biểu đưa ra phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường CĐSP Thái Bình theo hướng thành lập Trường CĐSP Mầm non, đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động của Trường CĐSP cũ dư ra có thể điều động bổ sung cho các trường THPT, THCS còn thiếu trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường CĐSP Thái Bình nhằm phù hợp với công tác giáo dục trong tình hình mới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường CĐSP Thái Bình nghiên cứu, khẩn trương xây dựng đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường theo hướng thành lập Trường CĐSP Mầm non, đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động của Trường CĐSP cũ dư ra có thể điều động bổ sung cho các trường THPT, THCS còn thiếu trên địa bàn tỉnh. Sau khi xây dựng đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo phương án thứ hai, UBND tỉnh và các ngành liên quan sẽ xem xét, so sánh, đánh giá với đề án thứ nhất mà Trường CĐSP Thái Bình đã đưa ra; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Việc hoàn thiện đề án thứ hai cần hoàn thành trong tháng 8/2020.

Việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Trường CĐSP Thái Bình nhằm vận động hết tiềm năng đội ngũ và cơ sở vật chất, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong tình hình mới.

MINH HƯƠNG - QUỲNH LƯU

HỌP BAN CÁN SỰ ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

chức vụ Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Kiến Xương. Việc tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đồng ý tiếp nhận 5 trường hợp đặc biệt

trong tuyển dụng công chức của UBND các huyện: Đông Hưng, Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Tiền Hải và Kiến Xương; thống nhất phương án nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh theo đề xuất của Sở Nội vụ để làm cơ sở tổ chức Đại hội Hội Đông y tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Không đồng ý công nhận chức danh trưởng, phó ngành đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch

Hội Khuyến học tỉnh do không phù hợp với các quy định hiện hành. Thống nhất tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Kiến Xương.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Trên cơ sở đề xuất của Sở

Nội vụ, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh sẽ làm việc liên ngành với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy để thống nhất thủ tục, phương pháp, cách làm cho phù hợp.

Cũng tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Thời gian qua, tại một số địa phương có các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng đã xuất hiện tình trạng xe ô tô chở hàng quá tải, xe coi nơi thành thùng tham gia giao thông gây bức xúc trong dư luận. Quốc lộ 37B cũ đoạn từ bến Trà Lý đến khu công nghiệp Tiền Hải (Tiền Hải) đã được các ngành chức năng xác định là một trong những điểm nóng về tình trạng phương tiện vận chuyển hàng hóa quá tải trọng. Theo những người dân đang sinh sống ven quốc lộ 37B cũ đoạn qua địa phận xã Tây Lương (Tiền Hải), đa số các phương tiện chở vật liệu xây dựng ô nhiễm môi trường, nguy hiểm cho người tham gia giao thông...

Xác định kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ (Sở Giao thông Vận tải) đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện, nhất là vi phạm kích thước thùng hàng trên các tuyến đường. Ngoài ra, đơn vị cũng thường xuyên tuyên truyền vận động các doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, đơn vị ký cam kết không chở hàng quá tải trọng cho phép.

Ông Lê Văn Thông, Quyền Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải

Tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh về việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý xe ô tô chở hàng quá khổ, quá tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua đó, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, kéo dài tuổi thọ công trình, giảm thiểu tai nạn giao thông.



Lực lượng chức năng kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ tại vị trí Km17+00 quốc lộ 37B cũ thuộc địa phận xã Tây Lương (Tiền Hải).

trọng xe trên đường bộ cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, từ tháng 4/2014, Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ tỉnh chính thức

đi vào hoạt động nhằm kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa quá tải trọng, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết

cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 1/7/2020 đến ngày 10/8/2020, Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đã thống nhất

PHẠM HƯỜNG

THÁI BÌNH CHỦ ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

thành phố Hải Dương (Hải Dương) và các vùng có dịch Covid-19; không được dừng đỗ, đón trả khách khi đi qua vùng dịch và thành phố Hải Dương. Các đơn vị kinh doanh vận tải thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến dịch Covid-19 để có phương án, kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Bên cạnh đó, các bến xe khách, các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn chống dịch theo quy định. Trang bị dung dịch rửa tay, khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên các phương tiện vận tải hành khách. Đồng thời, yêu cầu tất cả mọi người trên các phương tiện vận tải hành khách phải luôn đeo khẩu trang đúng cách, tiếp tục triển khai khai báo y tế đối với tất cả các hành khách. Trong quá trình di chuyển, nếu hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở cần thông báo tới các cơ quan chức năng để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Cục Quản lý thị trường tiêu hủy hàng hóa tang vật vi phạm hành chính

Chiều ngày 17/8, Hội đồng tiêu hủy hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình tiến hành tiêu hủy 50 loại hàng hóa với gần 1.000 sản phẩm là tang vật vi phạm pháp luật do lực lượng quản lý thị trường phát hiện, xử lý, thu giữ sau các đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Hàng hóa tiêu hủy gồm phụ tùng xe máy giả nhãn hiệu các hãng Honda, Yamaha; đồng hồ đeo tay giả mạo nhãn hiệu một số thương hiệu lớn như Omega, Burberry, Chanel, Rado, Rolex, Longines; đồ chơi nhạu có tính chất bạo lực; giày, mỹ phẩm, thực phẩm và sách các loại đều là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo quy định của pháp luật, Cục Quản lý thị trường đã ra quyết định tiêu hủy tất cả hàng hóa tang vật vi phạm hành chính dưới sự giám sát của lực lượng chức năng. Toàn bộ số sản phẩm vi phạm đã được tiêu hủy đúng hình thức, quy trình, quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn và sản phẩm sau khi tiêu hủy không còn giá trị sử dụng. Việc lực lượng quản lý thị trường kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh vi phạm pháp luật đã góp phần tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh, ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

KHẮC ĐUẤN